

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี สามารถสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

1. เพื่อนำตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์และขยายผลให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน คือ เป็นการวิจัยที่เน้นเชิงปริมาณและนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจัย โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกอบการจริงในฝั่งธนบุรี จำนวน 90 แห่ง

ส่วนตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดให้เป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 แห่ง โดยเน้นที่ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชน ในการตอบแบบสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง สำหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1. เพื่อนำตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์และขยายผลให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีดังนี้

ตารางที่ 5.1 สรุปผลแบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยง	เสี่ยงน้อยที่สุด	เสี่ยงน้อย
ด้านความพอประมาณ	สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจการทำงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการและสมาชิกมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ
ด้านความมีเหตุผล	-มีความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการ -มีการประมาณการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	การกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก
ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน	-มีวิธีการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย -มีการผลิตสินค้าที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของสมาชิก	-มีการนำรายงานผลทางการเงินไปใช้ประโยชน์ -วิธีแก้ไขผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตว์เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ
ความเสี่ยงด้านความ (รอบ) รั้ว คู่คุณธรรม	มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ	มีการตรวจสอบภายในโดยนักวิชาชีพที่มีความรู้
ด้านประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ด้านสินค้า)	-มีการสร้างคุณภาพสินค้าให้สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน -มีการสร้างความแตกต่างของสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง -มีการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการและการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย	การพัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
ด้านประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ด้านการตลาด)	มีการเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพมากกว่าราคา	มีการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศได้มากขึ้น
ด้านประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ด้านการผลิต)	มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดข้อกีดกันทางการค้า	มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปผลแบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)

แบบประเมินความเสี่ยง	เสี่ยงน้อยที่สุด	เสี่ยงน้อย
ด้านประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ด้านการตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้า)	-มีกลยุทธ์ในการผูกมัดลูกค้า -สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง รวดเร็ว	มีการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลของ ลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
ด้านประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ด้านการขยายฐาน การผลิตและการกระจาย สินค้า)	มีการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนเพื่อ ทำหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าในราคา ยุติธรรม	มีการสร้างตัวแทนจำหน่าย สินค้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

จากตารางที่ 5.1 สรุปผลแบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน ได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านความพอประมาณ พบว่า วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดไม่มีความเสี่ยง ในหัวข้อสมาชิกมีความเข้าใจการทำงานของคณะกรรมการ เพราะเป็นกิจการที่มีขนาดเล็ก จึงสามารถประสานงานกันได้ทั่วถึง แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ หัวข้อคณะกรรมการและสมาชิกมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เพราะสมาชิกบางคนเป็นแม่บ้าน มีการศึกษาน้อย จึงไม่มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ

2. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านความมีเหตุผล พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการและมีการประมาณการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพราะ มีการจัดหาวัตถุดิบจากวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเอง และบางส่วนมีการปลูกเองในครัวเรือน จึงสามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ การกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการกู้เงินจากแหล่งภายนอก แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากยังไม่มีค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ

3. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีวิธีการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและมีการผลิตสินค้าที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของสมาชิก เช่น วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษก็จะไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงและวัชพืช โดยใช้แรงงานคนในการกำจัดวัชพืช และใช้ปุ๋ยชีวภาพ แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ การนำรายงานทางการเงินไปใช้ประโยชน์ และวิธีแก้ไขผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตว์เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ เพราะสมาชิกบางส่วนทำบัญชีอย่างง่าย ไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจน จึงไม่ได้มีการนำงบการเงินไปใช้ประโยชน์ ส่วนวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตว์เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ จึงไม่เห็นความสำคัญของวิธีการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว

4. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านความ (รอบ) รู้คู่คุณธรรม พบว่า วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ โดยการขายสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ มีการตรวจสอบภายในโดยนักวิชาชีพที่มีความรู้ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการที่มีขนาดเล็ก มีสินทรัพย์สุทธิ และกำไรในจำนวนที่ไม่มากนัก จึงไม่เห็นความสำคัญของการตรวจสอบภายในโดยนักวิชาชีพ

5. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ด้านสินค้า) พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการสร้างคุณภาพสินค้าให้สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสร้างความแตกต่างของสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง และมีการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการและการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย โดยเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ การพัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง จะเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งไปให้กับตัวแทนจำหน่าย

6. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ด้านการตลาด) พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพมากกว่าราคา เพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งผลิตสินค้าที่มีความสดใหม่เองและปลอดภัย ทำให้สามารถขายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ มีการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในการขายสินค้าออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มอาเซียนได้

7. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ด้านการผลิต) พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดข้อกีดกันทางการค้าเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และไม่มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมากนัก จึงส่งผลให้สินค้าที่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนในการดำเนินงานน้อยทำให้ไม่สามารถซื้อเครื่องจักรที่มีราคาแพงมาใช้ในการผลิตสินค้าได้

8. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า) พบว่า มีกลยุทธ์ในการผูกมัดลูกค้า และสามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีความจริงใจให้กับลูกค้าโดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ทราบความต้องการของลูกค้าเพื่อผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ การเรียนรู้และศึกษาข้อมูลของลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจาก

วิสาหกิจชุมชนยังขาดข้อมูลของลูกค้าในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งยังขาดทักษะทางด้านภาษาในการติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการ

9. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ด้านการขยายฐานการผลิตและการกระจายสินค้า) พบว่า มีการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าในราคายุติธรรม เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและมีค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้าไม่สูงมาก รวมถึงมีผู้บริโภคมารับสินค้ายังแหล่งผลิตเอง จึงทำให้ขายสินค้าในราคายุติธรรม แต่ในส่วนที่ควรปรับปรุง คือ มีการสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากไม่มีหน่วยงานสนับสนุนในการหาตัวแทนจำหน่ายสินค้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังไม่มีเว็บไซต์ในการขายสินค้าออนไลน์ จึงทำให้ขาดโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. การออกแบบฐานข้อมูล แฟ้มตารางภายในฐานข้อมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีทั้งสิ้น 6 แฟ้มตารางประกอบด้วย

- 1.1 แฟ้มตารางข้อมูลสิทธิการใช้งาน ใช้เก็บข้อมูลสิทธิการใช้งาน
- 1.2 แฟ้มตารางผู้ใช้ ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบและสมาชิก
- 1.3 แฟ้มตารางเขต ใช้เก็บข้อมูลเขต
- 1.4 แฟ้มตารางบริการ ใช้เก็บข้อมูลบริการ
- 1.5 แฟ้มตารางประเภทสินค้า ใช้เก็บข้อมูลประเภทสินค้า
- 1.6 แฟ้มตารางสินค้า ใช้เก็บข้อมูลสินค้า

2. การพัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบส่วนนำเข้า (Input Design) การออกแบบส่วนนำออก (Output Design) และการออกแบบรายงาน (Report Design) ส่วนของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผู้พัฒนาได้เลือกระบบปฏิบัติการตระกูล Unix คือ ระบบปฏิบัติการ CentOS Linux ใช้เป็นเครื่องบริการเว็บ (Server) ในการทดสอบระบบ อีกทั้งเป็นระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์สที่สะดวกในการปรับเปลี่ยนการทำงานต่างๆ และส่วนของเครื่องรับ (Client) หรือเครื่องที่ใช้พัฒนาจะเลือกใช้ระบบปฏิบัติการตระกูล Microsoft Windows โดยจำลองเว็บเครื่องบริการเว็บ (Web Server) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Apache ส่วนโปรแกรมสร้างเว็บเพจใช้โปรแกรม PHP, HTML/XHTML เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous Javascript And XML) เทคโนโลยี CSS (Cascading Style Sheet) และภาษา Javascript ด้านการติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL เพื่อเรียกดูและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

การอภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลจากการวิจัยการนำตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์และขยายผลให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับ อนุวุฒิ พิมพ์กี และ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ (2557 : 1) ได้ทำวิจัยเรื่อง “การประยุกต์แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เน้นการจ้างงาน ความประหยัด ซื่อสัตย์ และความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พระพัฒน์พิสุทธิ์ อินทวิโร (วงเวียน) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การทำนาข้าวอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน ชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรม โดยการนำหลักการวิธีการต่างๆที่พระองค์ทรงให้แนวทางไว้ มาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมเกษตรที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมสังคมศาสนาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าใจและรู้ถึงปัญหาการทำนาแบบเคมี รวมถึงการเข้าใจถึงการอยู่รวมกันกับธรรมชาติในแบบที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ทำการวิจัยเรื่อง “สภาพการณ์และระดับความสามารถของกรรมการบริหาร ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยเสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาประธานและกรรมการบริหาร วิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ ชลิตา เพียรสร้างได้ทำการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” (2554 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ความพอประมาณ พออยู่ พอกิน รองลงมา ได้แก่ การที่เราไม่ ทะเยอทะยานจนเกินความสามารถของตนเอง และการดำเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง นอกจากนั้นยังได้ แสดงความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทย ส่วนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนการใช้จ่าย และการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน ในส่วนการประกอบอาชีพจะนำมาใช้ในการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม และในแง่ของความสัมพันธ์ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีการรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน แม้กลุ่ม

ตัวอย่างมีปัญหาบ้างในบางส่วน คือ การขาดงบประมาณ และขาดความรู้ในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรเอกชน และคนในชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น มีระบบการจัดการ การวางแผนการใช้จ่าย และมีการนำเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” (2551 : 1-5) ผลการวิจัย พบว่าการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การประกันความเสี่ยง ตลอดจนได้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนให้เข้มแข็ง และสิ่งที่สำคัญนั้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนจะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมที่สำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้พึ่งพาตนเองได้ และปัจจัยที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประสบผลสำเร็จได้แก่ ความสามัคคีของสมาชิกที่ต้องการร่วมมือกัน สมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์ในกรณีที่มีการกำหนดราคาสินค้าร่วมกัน โดยไม่มีสมาชิกคนใดขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ การที่สมาชิกมีการเรียนรู้จากเครือข่ายจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดเครือข่ายในการผลิตการจำหน่ายแล้วยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกด้วย ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ได้นั้น ควรมีกระบวนการที่หลากหลายและสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมให้นำไปใช้ได้ หากมีการให้ข้อมูลเพียงความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่สามารถส่งผลถึงการนำไปใช้ได้

1.2 ควรมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนแล้วจัดกิจกรรมสะท้อนผลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจได้ทราบผลการประเมินของตนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป

1.3 ชุมชนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และสร้างความเข้าใจและให้เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์ต่อกันเพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติ กิตติเลิศไพศาล กัลยา กิตติเลิศไพศาล และภคพล คติวัฒน์ ได้ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร” ผลการวิจัยพบว่า การเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ ทุน และการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ ภายใต้นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนโยบายการพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงื่อนไขภายนอกที่สำคัญที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนผ่ายอมครามของทั้งสองชุมชนที่ศึกษาประสบผลสำเร็จในการดำเนินการ รวมทั้งเงื่อนไขภายในของชุมชนเองเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนทั้งสองประสบผลสำเร็จ

2. ผลการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดูแลระบบ ข้อมูลเขต ข้อมูลบริการ ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า และสมาชิก ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเขต ประเภทสินค้า และบริการ ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลสามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้สะดวก และไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล มีการรักษาความปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ในส่วนของการแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (2559 : 1) ซึ่งได้จัดทำระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน สรุปได้ว่า ระบบประกอบด้วย ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเขต ข้อมูลบริการ ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า แต่มีบางส่วนไม่สอดคล้อง ได้แก่ ข้อมูลรูปภาพสินค้าและบริการ ข้อมูลสมาชิก และการจัดการความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลวิจัย การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัย และนำไปประยุกต์ใช้ มีข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้ ดังนี้

1. ควรปรับปรุงฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ควรเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการเพิ่มจำนวนประชากรวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อไปมี ดังนี้

1. ควรศึกษาวิสาหกิจชุมชนในเขตอื่นๆ เพิ่มเติม
2. ควรศึกษาการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มประเทศนอกเหนือจากกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียน

3. ควรศึกษาด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง